



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## รัฐบาลมุ่งปฏิรูปศึกษารอบ2จริงจัง "วิรุณ"แนะฟื้นฟู"ครูพันธุ์ใหม่"ช่วย

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ตามแนวทางที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี อยากเห็นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองลงไปสู่ครูชั้น ๓ เห็นด้วย และไม่ควรแบ่งว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ แต่สัดส่วนการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องของครูควรต้องให้ความสำคัญอย่างทัดเทียมกัน แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจะขาดแคลนครูในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ อย่างมาก ในขณะที่โรงเรียนในเมืองใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่จะได้รับความสำคัญในการส่งเสริมจนมีจำนวนครูมากเกินไป ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญจะถูกละเลย ทั้งนี้ ตนอยากเห็นครูใน 8 กลุ่มสาระวิชา ประจำอยู่ในโรงเรียนทุกแห่ง เพราะทุกกลุ่มสาระวิชามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็ก จึงอยากเห็นรัฐบาลเอาใจใส่เรื่องนี้ให้มาก นอกจากนี้ ตนไม่เห็นด้วยกับแนวทางการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะมีจำนวนนักเรียนน้อย แต่ควรดูแลโรงเรียนเหล่านั้นให้ดี และควรมีสวัสดิการเพื่อครูในโรงเรียนเหล่านั้นด้วย

"เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือแนวทางการผลิตครูพันธุ์ใหม่ หรือครูแนวใหม่ ที่รัฐบาลเคยให้ทุนการศึกษาเด็กดี เด็กเก่ง และมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูได้เข้ามาเรียนครู ซึ่งมาถึงวันนี้เพิ่งให้ทุนส่งเสริมเยาวชนเพียงแค่รุ่นเดียว ทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมให้ครูกลุ่มนี้มีเพิ่มมากขึ้น เพราะถ้าผลิตครูกลุ่มนี้ให้เต็มที่ ให้ทุนการศึกษากับโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ครูพันธุ์ใหม่เหล่านี้จะออกมาเป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาได้ แต่ทุกวันนี้ผลิตเพียงแค่รุ่นเดียว ซึ่งยังมีจำนวนไม่มากพอที่จะออกไปทำงาน และปรับเปลี่ยนหรือช่วยกันปฏิรูปการศึกษาได้ แต่ถ้ารัฐบาลได้ทำอย่างต่อเนื่อง พลังของครูพันธุ์ใหม่จะมีเพิ่มขึ้น และจะขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ นี่คือการปฏิรูปครูไทยอย่างแท้จริง รวมทั้งเรื่องการอบรมครูประจำการที่มีจำนวนมากทั่วประเทศ ก็ต้องเร่งดำเนินการเช่นกัน เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสองให้เห็นผลสำเร็จได้ ขอเพียงรัฐบาลทำทุกอย่างที่พูดให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อย่ามัวแต่หวานยาหอม การปฏิรูปการศึกษารอบสองก็คงพอจะมีความหวังได้" นายวิรุณกล่าว



